

# Thực luyện trước mùa mưa bão

Chủ động về lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão luôn là một trong những nội dung quan trọng được các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh quan tâm. Với đơn vị vận tải thủy, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh, nội dung này còn được tổ chức chặt chẽ hơn nhằm nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.



Một trong những tình huống cứu hộ trên sông Trà Lý.

**G**iữa trưa, trời nắng gắt. Cái nắng, cái nóng như lò hơi khổng lồ hắt thẳng vào mặt

người. Mặc cho nắng nóng, 20 thủy thủ thuộc Đội vận tải thủy, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh vẫn lao nhanh

về phía bên tàu trong tiếng còi báo động. Chưa đầy 1 phút sau, 3 chiếc xuồng cao tốc có công suất 240

mã lực xé nước, rẽ sóng hướng về phía có người và tài sản đang bị dòng nước cuốn trôi. Đầu đó chỉ là một trong những tình huống cứu hộ người và tài sản trên sông Trà Lý và nội dung này đã được đơn vị thực luyện rất nhiều lần song Trung tá Nguyễn Văn Thuyền, Đội trưởng Đội vận tải thủy vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng. Anh vừa hô to vào chiếc loa cầm tay vừa ra hiệu cho các xuồng máy khẩn trương đưa người và tài sản ra khỏi vùng nước xoáy. Giọng của anh như lạc đi trong tiếng xuồng máy gầm gừ. Sau tình huống trên, khi tời căng hồi anh em thủy thủ đều là những người có bề dày kinh nghiệm trên sông, trên biển vậy mà hình như anh vẫn chưa yên tâm trong tình huống cứu hộ vừa rồi, Trung tá Nguyễn Văn Thuyền chia sẻ: Cứu hộ trên sông nước, nhất là

cứu hộ trong điều kiện mưa bão rất nguy hiểm, chỉ cần đi trước với mong muốn sẽ trưởng thành hơn và sau mỗi đợt luyện tập thực tế như thế này sẽ có thêm kinh nghiệm, xử lý các tình huống cứu hộ linh hoạt hơn ở các vùng nước sâu, nước xoáy.

Nói về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị, Thiếu tá, thuyền trưởng Trần Đình Tạng cho biết: Đội vận tải thủy, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh được biên chế một đội tàu vận tải và 20 xuồng cao tốc có công suất từ 85 đến 240 mã lực - là đơn vị có sức cơ động mạnh nhất của tỉnh trên mặt nước. Chính vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa quân sự phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, năm nào đơn vị cũng được chọn cử tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bạo loạn. Anh em trong Đội hầu hết là những quân nhân có bề dày kinh nghiệm sông nước, có kỹ năng xử lý các tình huống trong điều kiện thời tiết. Vào những thời điểm nhạy cảm, đơn vị luôn duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Cũng từ xác định phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên những thủy thủ trẻ như Thượng úy Trần Duy Khánh, Thiếu úy Nguyễn Văn Đoàn, Trung

úy Đặng Văn Tiến luôn cố gắng học hỏi các đàn anh đi trước với mong muốn sẽ trưởng thành hơn và sau mỗi đợt luyện tập thực tế như thế này sẽ có thêm kinh nghiệm, xử lý các tình huống cứu hộ linh hoạt hơn ở các vùng nước sâu, nước xoáy.

Thái Bình có 584,6km đê, trong đó có 362,8km đê từ cấp 2 trở lên, còn lại 221,8km đê bồi, đê vùng nên vào mùa mưa lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy rất lớn. Vì vậy, năm nào trước mùa mưa bão Bộ CHQS tỉnh đều chỉ đạo các đơn vị luyện tập các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm trang bị cho bộ đội những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Theo dự báo, năm 2018 tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp và khó lường. Là đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", mỗi cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Bộ CHQS tỉnh nói chung, Đội vận tải thủy nói riêng luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động chuyển quân, chuyển dân khi có yêu cầu.

**THÀNH ĐÓ**  
(Bộ CHQS tỉnh)

## ► Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, sẽ hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực; các hộ gia đình, cá nhân nghèo theo quy định được nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị, các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn. Mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tùy theo các đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cụ thể theo quy định của Nhà nước...

## ► 40 tỉnh, thành phố xử lý xong nợ đọng xây dựng nông thôn mới



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, tính đến tháng 6/2018, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thực hiện xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong cả nước là 1.631,9 tỷ đồng (giảm 89,3% so với tổng số nợ 15.218 tỷ đồng vào thời điểm tháng 1/2016).

Trong đó, đã có 40 tỉnh, thành phố cơ bản xử lý xong nợ đọng, còn 22 tỉnh, thành phố có số nợ đọng hơn 10 tỷ đồng. Năm 2018, dự kiến cả nước huy động khoảng 322.174 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó, ngân sách trung ương là 8.719 tỷ đồng, đối ứng từ ngân sách địa phương là 29.935 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 34.127,9 tỷ đồng; vốn tín dụng 217.336,7 tỷ đồng; doanh nghiệp 13.720,8 tỷ đồng; cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp 18.335,2 tỷ đồng.

Đến nay, 50 trong số 51 địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương đã có quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 được giao; tỷ lệ giải ngân thực hiện chương trình đạt khoảng 14% so với kế hoạch. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn tiếp tục được các địa phương tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng. Với tiến độ như hiện nay, nhiều địa phương sẽ hoàn thành sớm mục tiêu xử lý nợ xây dựng cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu Quốc hội đề ra.

**MẠNH THẮNG**

**Ú**ng phó với thời tiết nắng nóng dài ngày, nông dân xã Vũ Lăng quyết không bỏ ruộng, vẫn tiếp tục khai hoang đồng gieo cấy lúa mùa. Mới tầm 6 giờ, trên cánh đồng thôn Trung Vương bà con nông dân đã tập nập khẩn trương bừa ngà, gieo cấy. Ông Trần Văn Trị chia sẻ: Chưa bao giờ thấy thời tiết nóng gắt đến vậy, bà con nông dân chúng tôi phải dậy thật sớm để gieo cấy cho đúng khung thời vụ để ra. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo cấy hơn 8 sào, gồm các giống BC15, Bắc thơm số 7. Để khắc phục thời tiết nắng nóng, gia đình đã huy động nhân lực dậy từ 4 giờ sáng ra đồng triển khai cấy lúa mùa đến khoảng hơn 8 giờ là kết thúc công việc. Hơn nữa, do tuổi đã cao, nếu ra đồng gieo cấy vào thời điểm trưa, dưới nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tác động xấu của thời tiết đến sinh trưởng cây lúa.

Cũng như ông Trị, gia đình chị Đào Thị Thoan, thôn Hưng Đạo khắc phục thời tiết nắng nóng bằng cách khi đêm xuống mới triển khai ra đồng cấy lúa mùa. Chị Thoan chia sẻ: Mặc dù cấy lúa đêm làm thay đổi sinh hoạt của gia đình, tuy nhiên để không

### VŨ LĂNG

## Khắc phục khó khăn xuống đồng cấy lúa mùa

Đợt nắng nóng cao điểm đã ảnh hưởng tới sản xuất vụ mùa của xã Vũ Lăng (Tiền Hải). Tuy nhiên, địa phương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền đến nông dân khắc phục khó khăn tập trung gieo cấy theo đúng khung thời vụ để ra.



Xã Vũ Lăng huy động máy móc tập trung làm đất gieo cấy lúa mùa.

chậm thời vụ nên gia đình đổi công để hoàn thành gieo cấy 5 sào lúa mùa trong thời gian sớm nhất. Ngoài biện pháp cấy lúa đêm, chị Thoan thường xuyên thay nước để lúa không bị ảnh hưởng đến sự sinh trưởng sau này.

Vụ mùa năm nay, xã Vũ Lăng phần đầu gieo cấy 310ha, gồm các giống Tạp giao, BC15, Bắc thơm số 7... Bước vào sản xuất vụ mùa, HTX đã huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, bừa đến đầu gieo cấy thời vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, tập huấn kỹ thuật sản xuất, cung ứng giống, phân bón... Phân công cụ thể các thành viên phụ trách các thôn, tuyên truyền, vận động nông dân tích cực xuống đồng sản xuất bảo đảm kế hoạch đề ra. Triển khai tập huấn khoa học kỹ thuật để nông dân nắm chắc kỹ thuật trong sản xuất lúa mùa. Đối với công tác thủy lợi phục vụ sản xuất, từ đầu vụ HTX đã sửa chữa các công trình, nạo vét các sông dẫn vào trạm bơm tưới, kiểm tra, sửa chữa máy móc... Tuy nhiên, những ngày qua thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài vào đúng thời điểm bà con nông dân tập trung gieo cấy lúa mùa, do

đó HTX đã tích cực tuyên truyền đến nông dân thời gian cấy nên tập trung vào sáng sớm và chiều mát (không cấy sau 8 giờ và trước 16 giờ) vì nắng nóng sẽ làm nhiệt độ nước tăng cao, cấy vào thời điểm đó dù mạ không chết nhưng thời gian phục hồi rất lâu. Chỉ đạo tổ thủy nông bám sát đồng ruộng, kiểm tra các xử đồng tổ chức bơm, điều tiết nước hợp lý bảo đảm các cánh đồng có đủ nước để bà con gieo cấy lúa mùa. Tổ chức họp kỹ họp đồng với các chủ máy cày trong việc phân vùng và thống nhất giá cả, phương thức thanh toán; triển khai công việc bừa ngà phục vụ nông dân gieo cấy, không để ruộng chờ mạ hoặc mạ chờ ruộng. Khuyến cáo các hộ nông dân bố trí đối nhân công để gieo cấy cho kịp thời vụ. Đồng thời những ruộng đã cấy xong cần thường xuyên thay nước để bảo vệ lúa không bị ảnh hưởng sinh trưởng sau này. Ngoài ra, bà con nông dân cần chủ động thóc giống ngay để dự phòng gieo cấy kịp thời khi tình trạng lúa cấy bị chết. HTX cũng đã phối hợp với ngành điện bảo đảm nguồn điện để bơm nước có đủ nước để bà con thuận tiện gieo cấy lúa mùa.

**MẠNH THẮNG**

### HTXNN XÃ THÁI GIANG

## Tổ chức sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm cho xã viên

HTXNN xã Thái Giang (Thái Thụy) có tổng diện tích canh tác 400ha, trong đó 30ha cây chuyên màu. Với kinh nghiệm 10 năm tổ chức sản xuất hàng hóa, Hội đồng quản trị HTX đã tạo dựng được uy tín, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm để bà con nông dân yên tâm mở rộng vùng sản xuất hàng hóa.

**195** ha chiếm gần 50% diện tích canh tác; 30ha cây màu luân được liên doanh với trung tâm cây có củ, sản xuất khoai tây giống và liên kết với Công ty Xuất nhập khẩu nông sản tỉnh Hải Dương sản xuất dưa gang; 135ha sản xuất lúa được liên kết với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình tổ chức sản xuất lúa giống BC15 và TBR225; 32ha sản xuất

lúa chất lượng cao được liên kết với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Nhiều năm qua, việc thực hiện Luật Hợp tác xã đã mở ra hướng đi mới giúp HTXNN xã Thái Giang chủ động trong việc tìm đối tác liên kết, liên doanh, ký kết hợp đồng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời cung ứng cho bà con nông dân có bộ giống tốt để sản xuất. Việc liên kết với các doanh

nh nghiệp sản xuất hàng hóa đã tạo thuận lợi cho Hội đồng quản trị và các thành viên trong HTX có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho HTX. Các thành viên HTX được hưởng lợi từ việc sản xuất hàng hóa mang lại lợi nhuận cao hơn sản xuất thông thường. Chỉ tính riêng giá thóc giống bán cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã chênh lệch 2.500 đồng/kg so với lúa thương phẩm bán ngoài

thị trường, từ đó bà con nông dân yên tâm sản xuất, không lo mất giá. 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị HTX xã đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân 120 tấn khoai tây, 350 tấn dưa gang, 300 tấn lúa giống. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc HTX cho biết, qua 10 năm liên kết, tổ chức sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, tôi rút ra một số kinh nghiệm

trong việc chỉ đạo, điều hành, đó là: công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán canh tác cho bà con nông dân phải làm thường xuyên, liên tục; định kỳ mở lớp tập huấn trang bị kiến thức sản xuất nâng cao trình độ thâm canh. Bà con nông dân chấp hành nghiêm quy trình sản xuất. Việc ký kết hợp đồng với các công ty phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích người sản xuất, HTX và công ty song lợi ích của người sản xuất phải được ưu tiên số 1, có như vậy bà con nông dân mới thực sự yên tâm sản xuất. Do làm tốt công tác tổ chức sản xuất hàng hóa đồng thời ý thức của nông dân thay đổi tập quán sản xuất, vì vậy, hàng năm HTX bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân qua hợp đồng đã ký trên dưới 1.000 tấn nông sản. Nhiều thành viên HTX đã làm giàu bằng việc sản xuất hàng hóa, tiêu biểu như gia đình ông Bùi Đình Hậu, thôn Nha có 2 lao

động, ngoài diện tích cơ bản còn nhận đầu thầu thêm để sản xuất hàng hóa ở vụ xuân năm 2018, bán 4.700kg lúa giống thu nhập hơn 40 triệu đồng. 10 năm liên tục tổ chức sản xuất hàng hóa, bao

tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, HTXNN xã Thái Giang được UBND huyện Thái Thụy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tặng giấy khen là tập thể lao động tiên tiến; Giám đốc HTX 9 năm liên đạt

danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới

**HOÀNG ĐĂNG CÁT**  
(Thái Giang, Thái Thụy)



Sản xuất cây màu vụ xuân ở xã Thái Giang.